



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)


ที่ กท ๐๔๐๘/๐๓๙

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ประกาศ ปิดสถานที่ ชั่วคราว คุมเข้ม ร้านอาหาร/ ปิดเรียนถึง ๓๑ ม.ค.๖๔	thaipost, mgronline, thansettakij, tnnthailand, sentangsedtee, thestandard, js๑๐๐, dailynews, bangkokbiznews, nationtv, prachachat, innnews, thebangkokinsight, siamrath, springnews, thaipbs, acnews, sanook, matichon, thairath, kaosod, naewna, infoquest, posttoday, prachachat, bit.ly, facebook.com	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงนามในประกาศ กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๖) โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ (๑) ขยายเวลา ปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถานศึกษาทุก ประเภทตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) ออกไปถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๔ โดยให้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาคารสถานที่ต่าง ๆ จะใช้ได้ในกิจกรรมให้ความ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปการะแก่บุคคล และกิจกรรมของ ราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก กทม.แล้วเท่านั้น (๒) เพิ่มมาตรการแก่ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร (เว้นร้านอาหารในสนามบิน) ให้บริการรับประทานที่ร้านได้ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. รับเฉพาะสั่งกลับบ้าน (Take Away) เท่านั้น และห้ามให้มีการ ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านเด็ดขาด โดยต้องปฏิบัติตาม มาตรการที่ กทม.กำหนดอย่างเข้มงวด เช่น เว้นระยะห่างที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร, ทำความสะอาดร้านทุก ๆ ๒ ชม., มีระบบจองคิวออนไลน์ กรณี เป็นร้านใหญ่ ส่วนร้านเล็ก ให้แจกบัตรคิว และจัดให้มีแผ่นใสกั้นระหว่าง ลูกค้า เป็นต้น (๓) สถานที่ให้บริการรักษาตัว สปา อาบน้ำ ตัดขน รับ เลี้ยง/ฝากสัตว์เลี้ยง ช่างตัดขนต้องสวมใส่หน้ากาก Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ทำงาน และควบคุมผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด และ (๔) การประชุม สัมมนาที่มีผู้ร่วมงานเกิน ๒๐๐ คน หรือการจัดกิจการ ขนาดใหญ่ ที่ทำให้เกิดการชุมนุม ๓๐๐ คน ต้องยื่นแผนจัดงานและ มาตรการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจะรวมสถานที่จัดงานเลี้ยงด้วย หากไม่ ปฏิบัติตามสามารถสั่งปิดสถานที่ได้ ๑๔ วัน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๕ ม.ค.๖๔ ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับความเข้มข้นการ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคโควิด-๑๙ ใน พื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการ เพิ่มความถี่พื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการและ สถานที่ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ที่เป็น การชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๖) ให้ปฏิบัติตามประกาศ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๒	กทม.ย้ำทุกเขต เข้มงวดตรวจ	matichon, thansettakij, innnews, js๑๐๐,	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	สถานประกอบการ ฝ่าฝืนสั่งปิด ๑๔ วัน	posttoday, bangkokbiznews, newtv, m๒fnews, news.ch๗, bit.ly, twitter.com	กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า ที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขต ติดตามมาตรการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด และให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด ๑๐๐% เช่น มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่าย อาหาร อาทิ กำหนดเวลาให้ซื้อและนำกลับไปทานนอกร้าน ห้ามดื่มสุราในร้าน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หากพบร้านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ให้ ผอ.เขต ในฐานะเจ้าพนักงานโรคติดต่อสั่งปิดบริการเป็นเวลา ๑๔ วัน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการพิจารณาลดจำนวนการจัดตั้งด่านคัด กรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จากเดิม ๑๔ จุด คงเหลือ ๘ จุด เพื่อความสะดวกของประชาชน และขอให้เจ้าหน้าที่ ประจำด่านเข้มงวดการตรวจยานพาหนะอย่างเต็มกำลัง โดยใช้ระบบ BKKCOVID-๑๙ ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้มาก ที่สุด	ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	ประชาสัมพันธ์การติดตาม มาตรการตามที่คณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร กำหนด อย่างเข้มข้นและ ต่อเนื่อง รวมทั้งขอความ ร่วมมือผู้ประกอบการและ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมโรค ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๓	ขยายเวลานั่ง รับประทานอาหาร ตามมติ ศบค/ กรุงเทพฯ ๕ เขต ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ	แนวหน้า, สยามรัฐ, matichon, dailynews, prachachat, newtv, youtube	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวถึงการขยายเวลาจำหน่าย และนั่งรับประทานอาหารในร้าน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙ว่า กทม.เห็นชอบตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ที่มีมติขยาย เวลาจำหน่ายอาหาร เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนและผู้ประกอบการ จากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้จำหน่ายและนั่งทานอาหารที่ร้านได้ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ขยายเวลาเป็น ๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ส่วนเวลา ๒๑.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ให้เป็นการ จำหน่ายอาหารแบบส่งกลับบ้าน (Take Away) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. - สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ล่าสุดพบเพิ่มอีก ๒๘ ราย โดย ๒๗ ราย สอบสวนโรคแล้ว อีก ๑ ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรคว่าอยู่กรุงเทพฯ หรือไม่ ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมระหว่างวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๓ - ๔ ม.ค. ๖๔ อยู่ที่ ๒๒๙ ราย เสียชีวิตแล้ว ๑ ราย ทั้งนี้ จาก ๕๐ เขต มีเขตที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ๕ เขต ประกอบด้วย สะพานสูง คันนายาว บางเขน พระโขนง และปทุมวัน	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการตามมติ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ - สรุปข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อ และ แจ้ง โท ม ไล น์ โดย ละเอียด พร้อมแจ้งเตือนผู้มี ความเสี่ยงเข้าคัดกรองด้วย ระบบ BKKCOVID-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประ ชา สัม พันธ์ ก า ร ดำเนินงานตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง และแจ้ง ช่องทางการคัดกรอง เบื้องต้นด้วยตนเองผ่าน ระบบ BKKCOVID-๑๙ ให้ ประชาชนได้รับทราบ
๔	พิจารณาใช้จุด จอดแท็กซี่ทำ	แนวหน้า, naewna	- นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผอ.สำนักเทศกิจ กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์เสนอแนะให้ กทม.จัดระเบียบที่จอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเท้าว่า	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการตาม พ.ร.บ.	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	วินจรรย์ยานยนต์รับจ้าง		<p>ที่ผ่านมา กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง หากรายได้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษไม่ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะและอาจถูกเพิกถอนชื่อจากทะเบียนผู้ขับขี่ฯ พร้อมขอความร่วมมือไม่นำรถจอดรอรับผู้โดยสารในบริเวณที่ไม่ใช่ทางเท้าสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดใช้ประโยชน์บริเวณช่องว่างที่จอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ ซึ่งปัจจุบันมีรถแท็กซี่เข้าไปจอดรอรับผู้โดยสารไม่มากนัก หากนำรถจักรยานยนต์รับจ้างไปจอด เพื่อรอรับผู้โดยสารในจุดนี้ด้วย จะทำให้เกิดประโยชน์และประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาการออกข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์การอนุญาต ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดกวดขันกับผู้ฝ่าฝืนขับซึ่รถบนทางเท้า โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ หากถูกปรับ ๒ ครั้ง ภายใน ๑ ปี จะถูกถอดรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง</p>	<p>รักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p>- พิจารณาใช้จุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะเป็นที่จอดรถวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง</p>	<p>ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพฯ และการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่จอดรถ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม</p>
๕	บริหารจัดการขยะติดเชื้อไม่ให้ตกค้าง ป้องกันโควิด-๑๙	ryt๙, thaipr, newswit	<p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวถึงการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-๑๙ ว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้จัดระบบการเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง แล้วนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน สำหรับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล สถานที่กักตัวของรัฐ และโรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัว ขณะเดียวกันได้ตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยในสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทุกแห่ง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิง และสวนสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทิ้งหน้ากากอนามัยของประชาชน โดยขยะติดเชื้อ และหน้ากากอนามัยที่จัดเก็บได้ กทม.จะนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม</p> <p>- นอกจากนี้ ได้รณรงค์ส่งเสริม สร้างการรับรู้ให้ประชาชนคัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาด</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย รวมถึงวิธีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน ทั้งนี้ ได้จัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยของ กทม. ได้แก่ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ชุดกันเปื้อนทำความสะอาด ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ถุงมือผ้า แว่นตา รองเท้าบูท หน้ากากสวมป้องกันใบหน้า (Face Shield) และเจลแอลกอฮอล์ อีกทั้ง ได้กำชับให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ทั้งก่อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน ตลอดจนเน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>		
๖	ติดตั้งโรลเลอร์การ์ด รัชดากา ป้องกันอุบัติเหตุ	แนวหน้า, ข่าวดสด, ไทยรัฐ, khaosod, thairath, naewna	<p>- นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบน ถ.รัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญา ว่า สจส. ได้ลงพื้นที่สำรวจหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางกายภาพของ ถ.รัชดาภิเษก รวมจุดเสี่ยงอันตรายอื่น ๆ โดยคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการก่อนในระยะเร่งด่วน ๓ สายทาง รวม ๔ จุด ได้แก่ (๑) บริเวณเกาะกลาง ถ.รัชดาภิเษก เลี้ยวทางขึ้นลง อุโมงค์ทางลอดมาเล็กน้อย ตลอดแนวทางโค้งหน้าศาลอาญา (๒) บริเวณทางแยกต่างระดับรัชวิภา ๒ จุด จุดแรก ทิศทางฝั่งขาเข้าสำหรับรถที่มาจากประชาชนภูมิละเลี้ยวซ้ายลง ถ.วิภาวดีรังสิต และจุดที่ ๒ ทิศทางฝั่งขาออกจรจากรัชโยธินที่จะเลี้ยวซ้ายลง ถ.วิภาวดีรังสิต และจุดที่ ๓ บริเวณเกาะกลางบนทางยกระดับ ถ.จตุรทิศ ช่วงมักกะสัน - พญาไท</p> <p>- เบื้องต้นจะติดตั้งโรลเลอร์การ์ด บริเวณเกาะกลาง ทางโค้ง ทางแยก ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อช่วยลดแรงกระแทกป้องกันไม่ให้รถหลุดโค้ง การติดตั้งทั้งหมดใช้งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท โดย สจส.ได้ทยอยติดตั้งตั้งแต่เดือน ก.ย.๖๓ ที่ผ่านมา คาดจะแล้วเสร็จครบทุกจุดภายในเดือน ก.พ.๖๔</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณหน้าศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการติดตั้งโรลเลอร์การ์ด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณ ถ.รัชดาภิเษก ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>